



ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๕๐๓๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗

ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชกฤษฎีกา
การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. จำนวน ๑ ชุด
 ๒. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ที่ตรวจพิจารณาแล้ว จำนวน ๑ ชุด
 ๓. แบบรายงานการดำเนินการเป็นผู้อนุญาตตามบัญชีท้ายร่างพระราชกฤษฎีกา
การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. โดยได้กำหนด
วันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกานี้ เมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และกำหนดให้
จัดให้มีช่องทางอื่นสำหรับรองรับการชำระค่าธรรมเนียมนอกจากการรับชำระ ณ สถานที่ทำการของผู้อนุญาต
ภายในสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ เพื่อให้ระยะเวลาเตรียมความพร้อม
แก่หน่วยงานผู้อนุญาตในการรับชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
จากประชาชนผู้รับใบอนุญาต ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า
โดยที่การดำเนินการเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
ตามร่างพระราชกฤษฎีกานี้เป็นเรื่องใหม่ของระบบราชการไทย ดังนั้น ก่อนที่ร่างพระราชกฤษฎีกานี้
จะมีผลใช้บังคับ สมควรที่สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกันสร้างความรู้ให้แก่
ส่วนราชการ หน่วยงานผู้อนุญาต และประชาชน เพื่อให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ รวมทั้งกลไกตามร่างพระราช
กฤษฎีกาฯ เพื่อให้การใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้
หน่วยงานผู้อนุญาตจะได้พิจารณาทบทวนและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการและรอบระยะเวลา
การตรวจสอบกิจการตามที่ได้อนุญาตให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายเฉพาะนั้น ๆ

/กรมส่งเสริม...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้ว เพื่อให้การใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. เตรียมความพร้อมกับการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาต ชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.

๒. สืบรวจข้อมูลการดำเนินการเป็นผู้อนุญาตตามบัญชีที่จะกำหนดไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกา การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ตามแบบรายงานที่กำหนด ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ และรายงานผ่านช่องทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ dla0810_7@dla.go.th อีกทางหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



<https://bit.ly/38m5VbU>

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น

โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๒๒ โทรสาร ๐๒ ๒๔๑ ๖๙๕๖

ผู้ประสานงาน นางสาวชนนษฎ์ แก้วพุดม มือถือ ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕